

# SAO CHIẾU MỆNH NHÂM TÝ NĂM 2019

## NAM NỮ ĐỀU GẶP MAY MẮN

# SAO CHIẾU MỆNH NHÂM TÝ NĂM 2019



*Dựa theo quy luật tính sao thì năm 2019 nam mạng sinh năm 1972 (Nhâm Tý) được kết tinh Thủy Diệu chiếu mệnh mang đến sự may mắn trong làm ăn và ở nữ cũng gặp được nhiều tài lộc khi được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Để biết chi tiết hơn về sao chiếu mệnh cùng như vận hạn trong năm, mời bạn tiếp tục đón xem nội dung chính của bài viết.*

### Sao chiếu mệnh Nhâm Tý 2019 nam mạng



*Thủy Diệu thuộc về thủy tinh  
Trong năm nhin nhục nhớ kiêng hiềm nguy  
Đạo tặc phản phúc có khi  
Huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian*

- **Sao chiếu mệnh:** Năm nay Quý bạn gặp Sao Thủy Diệu chiếu mạng, tình cảm có những buồn thương, ảnh hưởng xấu đến tinh thần. Nếu có cơ hội đi xa sẽ được bù đắp bằng nhiều tài lộc. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy, đối với mạng mộc trong rũi có may.
- **Vận hạn:** Năm nay quý bạn mắc phải Hạn gặp Thiên la, tinh thần bất an, vương bận, nhiều suy nghĩ lo âu nhưng khó tìm được quyết định dứt khoát, dễ phạm sai sót, công việc bất ổn làm cho cuộc sống phải thường xuyên lo lắng.
- **Tứ trụ:** Về Tứ Trụ, với Thiên Tồn, Địa Lợi: Tuy bản thân thì vững nhưng do công việc làm ăn không xuôi thuận, dễ bị hao tài, mất việc. Mưu sự khó thành, thường bị chông phá, cản trở, mắc bệnh thì thường do suy nghĩ nhiều mà ra, ốm đau thì lâu khỏi

## Kết luận

Phối hợp xem [tử vi 2019 tuổi Nhâm Tý Nam Mạng](#) trên các yếu tố, đúng về mặt Ngũ Hành đề luận giải, năm nay Can Kỳ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ. Hậu vận là Thiêu Gốc, Thổ vận bất cập. Đối với Quý bạn mạng Mộc, gặp năm Mộc là tương trợ lẫn nhau biểu hiện cho một năm được sự trợ giúp của người thân. Sao Hạn đều bất an, năm nay chịu nhiều khó khăn bất trắc, chỉ nên tiếp nối việc cũ, mới giảm phần hư hại. Đặc biệt quan tâm đến bản thân và gia đình, phòng bệnh nạn. Có thể nói, đây là năm xấu đối với Quý bạn.

## Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch dùng 7 đèn cây (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái : "Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem chi tiết hơn về [sao Thủy Diệu năm 2019](#)

## Sao chiếu mệnh Nhâm Tý 2019 nữ mạng



*Mộc Đức tọa mệnh trong năm  
Tháng Mười, tháng Chạp tin mừng tới thăm  
Được người trợ giúp không ngừng  
Tiền bạc vay mượn, đem cho nhẹ nhàng*

- **Sao chiếu mệnh:** Trong năm 2019 Kỷ Hợi, quý bạn Nữ mạng sinh năm 1972 Nhâm Tý, 48 tuổi gặp Sao Mộc Đức. Người có sao này cũng được kiết tinh như sao Thái Âm, làm ăn phát đạt, có tài lộc cho nên việc dựng vợ gã chồng cho các con cũng tốt, mọi chuyện hạnh thông. Đặc biệt, vào tháng Chạp thì rất tốt. Bởi vì, sao "Mộc Đức thập nhị trùng lai".
- **Vận hạn:** Hạn Tam Kheo. Bạn cần đề phòng đau chân tay, chứng phong thấp hay là lo buồn cho người thân yêu. Tránh tụ họp chỗ đông người e gặp sự rủi ro. Tránh khiêu khích, nên nhẫn nhịn. Đề phòng thương tích tay chân, ngăn ngừa, giữ gìn củi lửa cho lắm.
- **Tứ trụ:** Về Tứ trụ, với Thiên Thuận, Địa Hao: Công việc làm ăn không có gì thay đổi, tài lộc bình thường nhưng gia đình, tình cảm có nhiều buồn phiền, tốn hao không ít tiền bạc

## Kết luận

[Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2019 nữ mạng](#) cho biết phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Kỳ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ. Hậu vận là Thiếu Góc, Thổ vận bất cập. Đối với Quý Cô mạng Mộc, gặp năm Mộc là tương trợ. Sao hạn và vận niên đều tốt cũng làm tăng vận số của quý bạn.

### **Cách giải hạn**

Mỗi tháng vào ngày 25 âm-lịch dùng 20 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái : "Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem thêm [sao Mộc Đức 2019](#)



Trên đây là những thông tin hữu ích về sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tý năm 2019 trên đã giúp bạn nắm bắt được vận mệnh của mình, đồng thời sẽ có những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống và khả năng của mình. Để biết thêm sao chiếu mệnh của các tuổi khác, bạn có thể xem [bảng sao chiếu mệnh 2019](#) đã được Đọc Tài Liệu biên soạn. Chúc các bạn một năm mới Bình An và Tài Lộc.